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มศว เร่งทำ วิจัยโอเน็ต มีผลต่อการเรียนมหา�ลัย หรือไม่ คาดปลายปี 58 รู้ผล แนะรอผลวิจัยก่อนเปลี่ยนแปลง

วันนี้( 2 มี.ค.)ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)
จะลดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5
กลุ่มสาระฯนั้น ส่วนตัวเห็นว่าการจะเปลี่ยนแปลงอะไรต้องนึกถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ
นักเรียนหรือผู้สอบเป็นสำคัญ ไม่ใช่คิดจะเปลี่ยนจะปรับอะไรก็เปลี่ยนตามอำเภอใจ แล้วบอกว่าเป็นวิธีการที่ดีแล้ว
เพราะการจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากจะต้องมีผลวิจัยมารองรับและทำอย่างรอบคอบด้วย

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
ห่วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมอบให้ มศว มาทำวิจัยผลโอเน็ตของนักเรียน
เพื่อดูว่าคนที่มีคะแนนโอเน็ตสูงจะมีผลต่อการจบมหาวิทยาลัยหรือไม่ และในการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้น
ควรใช้คะแนนโอเน็ต 8 กลุ่มสาระฯ หรือจะใช้ 5 กลุ่มสาระฯเท่านั้น เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะได้นำมาใช้ในการตัดสินว่า
จะออกแบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบไหน ซึ่งคาดว่าปลายปี 2558 นี้น่าจะรู้ผลเพื่อเสนอ ทปอ.ต่อไป

“การลดการสอบโอเน็ตเหลือ 5 กลุ่มสาระฯ เพื่อลดความเครียดในการเตรียมตัวดูหนังสือ
ผมอยากบอกว่าคนทุกคนเกิดมาก็ต้องรับความเครียด ความเหนื่อย
การจะปลูกฝังเด็กไทยให้เป็นคนดีและคนเก่งได้นั้น ทุกคนต้องผ่านการรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและสังคม
ซึ่งบางรายวิชาก็ทำให้เด็กลดความเครียดในชีวิตได้ ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีได้
ดังนั้นการแบ่งเวลาในการเรียนหนังสือและการทำกิจกรรมช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลได้”ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว
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